

คำอธิบายรายวิชา

ส32101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาวิเคราะห์สร้างความคิดรวบยอด การอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปรายงานการปฏิบัติจริง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันทีใกล้ตัวให้ผู้เรียน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่องหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักธรรมในการอยู่

ร่วมกันของศาสนาอื่น พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างชาดก เรื่องมิตตวันทุกชาดก ราโชวาทชาดก วันสำคัญและหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย อริยสัจ 4 พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต คือ กมฺมุนา วตฺตตี โลโก (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) กุณฺยการี กุณฺยณิ ปาปการี จ ปาปกํ(ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว) สุโข ปุณฺณสุส อจฺจโย (การสั่งสมบุญนำสุขมาให้) ปุชฺโก ลภเต ปุชฺ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ (ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ให้เขาย่อมได้รับการให้ตอบ) คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คือ ฌาน-ญาณ สวคมนตรีแปลและแผ่เมตตา ทำนองสรภัญญะ การบริหารจัดการ การเจริญปัญญา พระสงฆ์ เกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม

สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย การแบ่งภูมิภาคทวีปเอเชีย สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย โอเชียเนีย สังคมวัฒนธรรมประเพณี การดำรงชีวิตของประชากร และสภาพเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ

สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร กลไกตลาด การร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยบุคคลสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ การเมืองการปกครองของไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รัฐธรรมนูญ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

สาระประวัติศาสตร์ การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ในเอเชีย วิธีการทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานในเอเชีย ประวัติความเป็นมาของเอเชีย ประวัติและผลงานการสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเอเชียที่มีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของไทยในสมัยอยุธยา การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน มีนิสัยรักการอ่านและสามารถคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความได้

การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง เช่น แบบทดสอบ สังเกต พฤติกรรม ตรวจผลงาน การนำเสนอโครงการ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และระดับคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ